

ข้อมูลธุรกิจของคุณ

คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ในการบริการและเว็บไซต์ของบริษัท คุณยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่โดยเรา คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณและเข้าถึงข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

1. เนื้อหาข้อมูล

1. คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารทั้งหมด (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาข้อมูล") ที่คุณพิมพ์ หรือจัดเก็บหรือส่งมาให้เราผ่านการใช้บริการไม่ว่าทางใด เก็บเนื้อหาข้อมูลของคุณสม่ำเสมอ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของเนื้อหาข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการใช้บริการทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการที่เราคุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บริการ เพื่อส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ เชื่อมโยง ผลิต ยุ่งเกี่ยวหรือเป็นสื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดแต่เพียงที่ระบุไว้เท่านั้น
ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ผิดกฎหมาย, เป็นเท็จ, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น, ข่มขู่, รุนแรง, คุกคาม ไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ ซึ่งอาจขู่ข่มขู่หรือเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาไม่ว่าตามกฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศเนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบบุคคลอื่นหรือสวมรอยเป็นคุณหรือมีคุณลักษณะแบบคุณโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดโอกาสทางธุรกิจ, การชักชวน, จดหมายลูกโซ่, ธุรกิจเครือข่าย, หรือการติดต่อหลอกลวงเพื่อการค้าหรือสแปมต่างๆไวรัส โทรจัน วอร์ม หรือซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่มีรบกวนหรือเป็นอันตราย และข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณตามกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เราอาจใช้ข้อมูลจากคุณโดยอิสระ คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูล คำแนะนำหรือแนวคิดของคุณได้ในทางใดๆ รวมถึงการปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ สิ่งโฆษณา หรือการตลาดต่างในอนาคต คุณยินยอมให้สิทธิเราในการใช้ผลตอบรับจากคุณโดยถาวร, ทั่วโลก, โอนให้ผู้อื่นได้, ให้ใช้สิทธิต่อได้, ไม่อาจได้เรียกคืนได้, ได้รับความตอบแทนได้, โดยไม่คิดค่าตอบแทนในการใช้ไม่ว่าทางใดๆ
 3. เราอาจต้องตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณที่อยู่ในบริการแต่ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจเนื้อหาข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย, ปกป้องตัวเราหรือลูกค้าของเรา, หรือดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม อาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจปฏิเสธการแสดงผลเนื้อหาข้อมูล หรือลบเนื้อหาข้อมูล หรือปฏิเสธการลบเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดข้อตกลงนี้
2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้: (ก) ค่าเสียหายโดยอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เชิงลงโทษ หรือที่เป็นผลกระทบ; (ข) ค่าเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของการสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต, การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์, การทุจริต, ความปลอดภัย, ความเสียหายหรือการกรณข้อมูล, ไวรัส, สแปมแวร์, ความเสียหายทางธุรกิจ, รายได้, กำไร หรือการลงทุน หรือการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานกับระบบของเราได้
3. การเปลี่ยนแปลง เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด